

วิสัยทัศน์/ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาจังหวัดพิจิตร (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

จุดยืนการพัฒนา (Strategic Positioning: SP)			
การอนุรักษ์ พื้นฟูการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล	การพัฒนาการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ เพื่อการสร้างเศรษฐกิจจากฐานชุมชนที่เข้มแข็ง	การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างสังคมสันติสุขอย่างยั่งยืน	
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด			
“เมืองเกษตรดี สิ่งแวดล้อมดี สังคมและคุณภาพชีวิตดี ยกระดับการท่องเที่ยวสู่สากล”			
เป้าประสงค์รวม (Ultimate Goal)			
๑.จำนวนพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี			
๒.ผลิตภัณฑ์มวลรวมเฉลี่ยของจังหวัดในภาคการเกษตรเติบโตต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๕			
๓.การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง รายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๕			
ประเด็นการพัฒนาจังหวัด			
ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การบริหารจัดการน้ำ ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล	ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานการเกษตร และฐานชุมชนที่เข้มแข็ง	ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมคุณภาพ สันติสุขอย่างยั่งยืน	ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การพัฒนาการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการสู่สากล
เป้าหมายและตัวชี้วัด			
๑.แหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง/อุทกภัย และน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น ๒.จำนวนพื้นที่ป่าไม้และพื้นที่สีเขียวชุมชน/เมืองเพิ่มมากขึ้น ๓.จำนวนหน่วยงาน/องค์กร ที่เป็นต้นแบบในการจัดการขยะมูลฝอยที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเพิ่มมากขึ้น ๔.ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่ถูกกำจัดอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการเพิ่มมากขึ้น ๕.จำนวนพื้นที่ทำการเกษตรอินทรีย์/เกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น	๑.อัตราการขยายตัว GPP ภาคเกษตร เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๒ ต่อปี ๒.มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น ๓.รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ต่อปี ๔.จำนวนที่ลดลงของครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ. (กลุ่มพัฒนาได้) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี ๕.จำนวนผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (กลุ่ม D) ได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า ๔๐ ผลิตภัณฑ์ต่อปี ๖.จำนวนผู้ประกอบการ OTOP ยกระดับเป็นผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่า ๑๐ รายต่อปี	๑. จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพดี มีงานทำ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี ๒. จำนวนแรงงานที่ได้รับการเสริมสร้างผลิตภาพเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี ๓. จำนวนคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส ที่ได้รับการพัฒนา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี ๔.จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานครบ ๑๐๐ % ๕.อัตราการลดลงของปัญหาอาชญากรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี ๖. อัตราการลดลงของคดียาเสพติดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี ๗. ร้อยละของจำนวนครัวเรือนทั้งหมดในจังหวัดที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ต่อปี	๑.รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี ๒. จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ต่อปี
แนวทางการพัฒนา			
๑.พัฒนาแหล่งน้ำหลัก (บึงสีไฟ แม่น้ำยม น่านและพิจิตร) และแหล่งน้ำสาขา แหล่งน้ำธรรมชาติ ให้เอื้อประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นระบบ ๒.การบริหารจัดการดิน น้ำและทรัพยากรแบบบูรณาการ เพื่อรองรับการเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ และการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน	๑.ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต ๒.นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางการพัฒนา ๓.ส่งเสริมผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน ๔.ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การพัฒนา และแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย และได้มาตรฐาน ๕.พัฒนาระบบการคมนาคม โลจิสติกส์ ทางรางและโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเชื่อมโยง ในพื้นที่กับจังหวัด และความเป็นเมือง	๑.พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัย และการบริหารจัดการการศึกษาทุกระดับเพื่อสร้างสังคมที่มีคุณภาพ ๒.เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความสงบเรียบร้อย ด้วยกลไกประชารัฐ	๑.พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยว และศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ๒.พัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว ๓.การประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงรุก